



บทความกรมพัฒนาที่ดิน

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร.0-2579-8515 โทรสาร.0-2941-2139

<http://www.ldd.go.th> E-mail Address: ofs_5@ldd.go.th

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จ.สุพรรณบุรี ต้นแบบเกษตรวิถีชีวิตที่พอเพียง..

บทความที่ 041 / 2551

ประกิต เพ็งวิชัย / นักวิชาการเผยแพร่ 6 ว / รายงาน

ดร.สุรัชย์ หมั่นสังข์ / หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี/ ข้อมูล

ความสำเร็จในการสร้างหมู่บ้านต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 80 แห่ง ตามโครงการ ๘๐ พรรษา พระภูมิินทร์ ๘๐ หมอদিন นำทิศ สู่วิถีพอเพียง โดยความรับผิดชอบของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ธันวาคม 2549 วันนี้ไม่เพียงยังช่วยฟื้นฟูคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินยถฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น แต่ยังไปสู่วิถีชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืนอีกด้วย

นายบัณฑิต ต้นศิริ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวถึงโครงการ ๘๐ พรรษา พระภูมิินทร์ ๘๐ หมอদিন นำทิศ สู่วิถีพอเพียง ว่าเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ กรมพัฒนาที่ดินได้จัดทำโครงการ “๘๐ พรรษา พระภูมิินทร์ ๘๐ หมอদিন นำทิศ สู่วิถีพอเพียง” เพื่อให้หมอดินอาสา ได้มีโอกาสร่วมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสดังกล่าว และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางดำรงอยู่และปฏิบัติตนไปในทางสายกลางและมีความพอเพียง ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้ให้หมอดินอาสาที่ได้รับคัดเลือก เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบูรณาการงานพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับพื้นที่ให้แก่เกษตรกรในชุมชน และผู้สนใจ ได้ทราบและเข้าใจการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน พื้นที่ของตนเองได้ ซึ่งได้จัดทำศาลาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบในแปลงของหมอดินอาสาให้เหมาะสมที่จะเป็นศูนย์เฉลิมพระเกียรติฯ ลักษณะเป็นแปลงสาธิต เรียนรู้ การพัฒนาที่ดินต่างๆ เช่น การปรับปรุงบำรุงดินด้วยสารอินทรีย์ ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการปลูกพืชต่างๆ การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นต้น กระบวนการโดยรวมจะเป็นการลดต้นทุน เพิ่มพูนผลผลิตและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ที่กรมพัฒนาที่ดินดำเนินการสร้างขึ้นทั่วทุกจังหวัดของประเทศ เพื่อเป็นแบบอย่างก่อนขยายไปยังเกษตรกรในพื้นที่แปลงเกษตรอื่นๆ หรือศูนย์ฯ หมู่บ้านหรือชุมชนอื่น ๆ ต่อไป

นายบัณฑิต ยกตัวอย่างเกษตรกรบ้านสระกร่าง ม.4 ต.ดอนคา อ.อุ้มทอง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งประสบความสำเร็จในการนำแนวทางพระราชดำริในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ด้วยการตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงแพะแบบครบวงจร ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานของคนจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไปแล้ว

"ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่ จ.สุพรรณบุรี ที่นี้เข้มแข็งมาก อย่างการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หมอดินอาสารู้จักประยุกต์ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่การเกษตร นำมูลสัตว์ซึ่งได้มาจากการเลี้ยงแพะ โดยใช้ความรู้จากการเปลี่ยนแปลงเศษพืชมาเป็นอินทรีย์วัตถุในรูปของมูลแพะ รกแพะ นำมูลแพะมาทำปุ๋ยหมัก รกแพะมาทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำเลี้ยงแพะ 400 ตัว รายได้เดือนละ 20,000 บาท เปรียบได้กับเป็นโรงปุ๋ยเคลื่อนที่เลยละครับ" อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าว.

ด้านนายชิน ศรีท้าว หมอดินอาสาประจำอำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะบ้านเลขที่ 137 ม.4 ตำบลดอนคา อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่คิดหาวิธีพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงแพะแบบครบวงจร โดยทำเป็นฟาร์มเลี้ยงที่บ้าน

"ผมมีอาชีพทำการเกษตรโดยจัดรูปแบบพื้นที่แบบทฤษฎีใหม่ มีการปลูกข้าว พืชไร่ ไม้ผล พืชผักสวนครัว แต่ปัญหาที่คือปุ๋ยมีราคาแพง พอดีที่บ้านทำฟาร์มเลี้ยงแพะด้วย ฉะนั้นเกือบทุกบ้านจะมีการเลี้ยงแพะ จึงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ประเภทปุ๋ยหมักจากจี้แพะ" นายชิน หมอดินอาสา กล่าว

นายชิน ยอมรับว่า ต้นทุนเรื่องปุ๋ยมีราคาแพงขึ้นทุกวันเป็นปัญหาสำคัญในการปลูกพืช ทำให้สมาชิกในกลุ่มคิดหาทางออกร่วมกัน ด้วยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นมาเอง โดยการนำวัตถุดิบการผลิตปุ๋ยหมักที่หาได้ในพื้นที่คือ มูลแพะร่วมกับฟางข้าว และการผลิตปุ๋ยน้ำหมักโดยนำวัตถุดิบจากรกแพะ พืชผัก และสมุนไพร มาหมักกับผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. ของกรมพัฒนาที่ดิน เช่น ซูเปอร์ พด. 1, 2, 3 และพด. 6, พด. 7

"การเลี้ยงแพะที่นี้เกือบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเลย อาหารแพะเราก็ทำเอง จี้แพะเราก็นำมาทำปุ๋ยชีวภาพ ใส่พืชผักที่ปลูกไว้ในบริเวณบ้าน ไม้ทิ้งจี้แพะให้สูญเสียเปล่าประโยชน์ กลับมาใช้ทำปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงดิน เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้อีก" นายชิน หมอดินอาสาแจงรายละเอียด

นายชิน ศรีท้าว หมอดินอาสาประจำอำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะบ้านสระกร่าง ตำบลดอนคา อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นับเป็นตัวอย่างความสำเร็จในการน้อมนำแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิตประจำวัน โดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านในการคิดค้นสูตรปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพจากจี้แพะ เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยราคาแพงเพื่อใช้ปรับปรุงบำรุงดินได้เป็นอย่างดี สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม หรือศึกษาดูงานติดต่อได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี เลขที่ 74 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร . 035-525356.....

(นายประเสริฐ เทพนรประไพ)

เลขานุการกรม